

แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 93 ประจำวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

## ข่าวเด่นรายสัปดาห์

### ราชภัฏโคราช ศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษา ประชุมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการอบรมการใช้เครื่องมือสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 27.05.08-09 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม จากนั้นเป็นการ นำเสนอข้อมูลเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แนะนำคณะทำงานความร่วมมือ ระดับจังหวัด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และเป้าหมายการดำเนินงาน โครงการฯ โดย คณะทำงานจากส่วนกลาง กสศ. ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนสถานการณ์เด็ก ด้อยโอกาสจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดย คุณภรณ์ทิพย์ เกียรติภิญโญชัย เลขานุการมูลนิธิชุมชนโคราช และการอบรมใช้งาน Application ในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ และกลุ่มสหวิชาชีพ ปิดท้ายด้วยการสรุป กิจกรรมแต่ละกลุ่ม และการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิชุมชนโคราช และภาคีทางการศึกษาในจังหวัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

### ราชภัฏโคราช รวมพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมได้จัดให้มีการเล่นละคร "ประเทศนี้จะดีหากไม่มีคอร์รัปชัน" การมอบรางวัล คนดีที่ไม่โกง การกล่าวสุนทรพจน์ "ราชภัฏนครราชสีมาประกาศศักดิ์ศรีจะไม่คอร์รัปชัน" และการร้องเพลงศรัทธา เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาคาร 26 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2620, 2630

Scan QR Code

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์  
รวดเร็ว ง่าย



## ปฏิทินกิจกรรม

- 29-30 ส.ค. 62 ■ จัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงานนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
- 30 ส.ค. 62 ■ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว
- 2 ก.ย. 62 ■ โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 7
- สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุวิจิตร ลิปะพัฒน์ 2
- 3 ก.ย. 62 ■ พิธีเปิดงานการแสดงผลงานศิลปะนักศึกษา ภายใต้ชื่อ "เตือะเต็น" ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G Gate 1
- 4 ก.ย. 62 ■ ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 พบผู้บริหาร ณ หอประชุมใหม่
- การนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา และเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ห้องประชุม ดร.เสาวนิต เศวตฉานนท์
- 5 ก.ย. 62 ■ มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 : NRRU Show & Share 2019 ภายใต้ชื่อ "การเผยแพร่องค์ความรู้...จากรากแก้ว...สู่ใยแก้ว" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

### กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชวนบุคลากรพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านภาษาต่างประเทศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 7



บุคลากรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่ <https://bit.ly/2L6vylq> หรือสแกน

QR Code ตามภาพที่ปรากฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9111

# ราชภัฏโคราช อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบองค์รวม เพื่อสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต



เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 กองประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อสร้างบัณฑิตแห่งอนาคตสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วันชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานเปิดโครงการซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้บุคลากรสายวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏในความภาคภูมิใจของเรา การส่งมอบคุณค่า..ให้กับบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภายใต้การเปลี่ยนแปลง... ทำอย่างไรให้ถึงจุดหมาย...งานได้ผล คนเป็นสุข

นอกจากนี้ยังได้บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง ทำไมมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมี “เรา (สนับสนุน)” เราส่งมอบคุณค่าให้กับองค์กร เราจะพัฒนาประสิทธิภาพของงานได้อย่างไร และทำอย่างไรให้ถึงจุดหมาย...งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต อันเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสามารถนำพามหาวิทยาลัยก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง

## วันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2562

### “สี่สัปดาห์แห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “สี่สัปดาห์แห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ท่าน

ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายโต๊ะจีนท่านละ 300 บาท ผู้ติดตามท่านละ 300 บาท และแบบเหมาเป็นโต๊ะ ๆ ละ 2,400 บาท ( 1 โต๊ะ มี 8 ที่นั่ง) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9202, 9203 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2562

# สร้างเสริมความรู้นักศึกษา ราชภัฏโคราช อบรมป้องกันปัญหายาเสพติด



กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์แพทย์เขตเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาเสพติดในนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการชมคลิปวิดีโอ “ราชภัฏ ร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันปัญหาเสพติดในสถานศึกษาวิทยากรโดย นางกรรณิการ์ กนกอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคง และนายสมปอง ภูธร และเรื่อง สุขภาพจิตในผู้เสพยาเสพติด วิทยากรโดย นายณภัทร วรารอมรเดช ปิดท้ายด้วยนักศึกษาเดินรณรงค์สร้างเสริมและป้องกันปัญหาเสพติด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาล ในการรวมพลังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้แก่นักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกพร้อมปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดให้หมดไป

## ขอเชิญรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ

### ผู้สมัครเลือกตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารและพัฒนาสถาบันภาษา ต่อประชาคมของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศวณิต เคาณานนท์ พร้อมขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนไปเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ดร.เศวณิต เคาณานนท์ โดยรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา มีดังนี้

หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล

หมายเลข 2 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสติน ณ อยุธยา

หมายเลข 3 อาจารย์พงษ์ภรณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ

นอกจากนี้ขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณลานชัยพฤษภิมุข อาคาร 36 ชั้น 1 และรับฟังการนับคะแนนอย่างเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยและนิติการ อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9411, 9412

